

การอบรมเพื่อขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถถังอันตรายตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ต้องได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเพื่อให้การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ และระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความปลอดภัย โดยบริษัท อะเบาท์เซฟตี้ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำการอบรมขับรถถังอันตราย ตามหนังสือรับรองเลขที่ 008/2565 โดยทำการฝึกอบรมให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักในการขับอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานที่ต้องขับรถขนส่งวัตถุอันตราย ให้สถานประกอบการได้ปฏิบัติตามที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท อะเบาท์เซฟตี้ จำกัด จึงได้ดำเนินการให้มีการฝึกอบรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ หรือรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายแบบเทกอง
- ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความจุน้อยกว่า 3,000 ลิตร สำหรับแก๊วแก๊วคอนเทนเนอร์ แก๊วแก๊วที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ หรือภาชนะบรรจุแก๊วแบบกลุ่ม
- ผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความจุน้อยกว่า 1,000 ลิตร สำหรับแก๊วแก๊วที่ยึดติดไม่ถาวรหรือรถติดตั้งภาชนะบรรจุแก๊วแบบแบตเตอรี่
- ผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแก๊วแก๊วที่มีความจุเกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น รวมทั้งผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 หรือวัตถุอันตรายประเภทที่ 7 จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาการอบรม 1.5 วัน

ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวม Vat)

หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรแท็งก์

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแก๊วแก๊วคอนเทนเนอร์ (Tank container) แก๊วแก๊วที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ (UN portable tanks) หรือภาชนะบรรจุแก๊วแบบกลุ่ม (Multiple-Element Gas Cylinders; MEGCs) ที่มีความจุมากกว่า 3,000 ลิตร
- รถแก๊วแก๊วที่ยึดติดถาวร (fixed tanks) หรือแก๊วแก๊วที่ยึดติดไม่ถาวร (dismountable tanks) รถติดตั้งภาชนะบรรจุแก๊วแบบแบตเตอรี่ (Battery vehicles) ที่มีความจุมากกว่า 1,000 ลิตร

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน

ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,700 บาท (ไม่รวม Vat)

ผู้เข้าอบรมต้องมีใบขับขี่ประเภท 4 ที่ไม่หมดอายุ

และผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้าอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบตามเวลาเรียนที่กฎหมายกำหนด

สถานที่อบรม

ณ โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล พระราม2

ต้องการอบรมแบบ In-House
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :



ติดต่อเรา

ABOUT SAFETY CO.,LTD.

www.aboutsafetythailand.com



Tel: 080 5705402 , 081 6892873



Service1@aboutsafetythailand.com